



ประกาศโรงเรียนบึงคำวิทยาคม

เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนบึงคำวิทยาคม ได้สำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/สถานที่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติของนักเรียน พัฒนานิสัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงประกาศแหล่งเรียนรู้ภายในตามรายละเอียดดังนี้

ที่	แหล่งเรียนรู้	ความสำคัญ
1	ห้องภาษาไทย	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2	ห้องภาษาต่างประเทศ	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3	ห้องคณิตศาสตร์	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4	ห้องสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
5	ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6	ห้องปฏิบัติการเคมี	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมี
7	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
8	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา
9	อาคารฝึกงาน	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และฝึกงานการงานอาชีพ
10	ห้องสมุดโรงเรียน	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
11	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
12	ห้องโสตทัศนศึกษา	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

13	ห้องแนะแนว	ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน
14	ห้องพยาบาล	ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ
15	ห้องสหกรณ์ร้านค้า	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
16	ห้องประชาสัมพันธ์	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
17	โรงอาหาร	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
18	หอประชุม	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
19	สวนป่า	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
20	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
21	ห้องโสตทัศนูปกรณ์	ใช้สำหรับจัดกิจกรรมอบรมครู และนักเรียน การสอนซ่อมเสริม การติวนักเรียนในการสอบ
22	สนามกีฬา สนามฟุตบอล	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและ การออกกำลังกายของนักเรียนและคนในชุมชน
23	โคมอนเนกประสงค์	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
24	ลานดนตรี	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ
25	หอประชุมโรงเรียน	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายสุรพล ผงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำวิทยาคม